

## การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ ๘

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี และเป็นองค์การการประชุมของรัฐสภาระหว่างประเทศองค์หนึ่งที่รัฐสภาไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศที่เป็นสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia – Europe Meeting : ASEM) และสนับสนุนการทำงานของการประชุมเอเชีย-ยุโรป ซึ่งเป็นการประชุมของภาคีรัฐบาล รวมทั้งเป็นเวทีที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปโดยผ่านกลไกทางรัฐสภาที่เป็นรูปธรรมและความร่วมมือที่ต่อเนื่อง

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๘ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี สำหรับการเข้าร่วมการประชุม ASEP ครั้งที่ ๘ นี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีดำริมอบหมายให้คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม โดยคณะผู้แทนประกอบด้วย

๑. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนฯ
๒. นายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนฯ
๓. นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนฯ

ทั้งนี้ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท อัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงการประชุม



คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา (กลาง) นายวีระศักดิ์ พุทธะกุล (ซ้าย) และ นายกิตติ วะสีนนท์ (ขวา) เข้าร่วมการประชุม ASEP ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ทหารีร่วมกับนายจูเยลโม เอปิฟานี (Mr. Guglielmo Epifani) สมาชิกวุฒิสภาอิตาลี ประธานคณะกรรมการกิจการกรรมาธิการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรป เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

การประชุม ASEP ครั้งที่ ๘ มีประเด็นหลักในการหารือเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการค้าหรือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป การเติบโตอย่างยั่งยืนและโครงสร้างการจัดการที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น” ประกอบด้วยการประชุมเต็มคณะ การประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม ASEP ครั้งที่ ๘ และการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ พิจารณาเรื่อง ‘โครงสร้างการจัดการด้านเศรษฐกิจและการคลัง’ และกลุ่มที่ ๒ พิจารณาเรื่อง ‘การเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร’



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ และการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุม ASEP ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗